



ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันเพ็ญ จันทร์คง

สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ประเทศไทย

Wanpen@tapee.ac.th

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ (1) ศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และ (2) ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการต่อความรู้ความเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและข้อมูลองค์กร ใช้การสุ่มตัวอย่างในการวิจัย จำนวน 346 ตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) แบ่งสัดส่วนตามรูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ t - test และ F - test กรณีพบความแตกต่างจะเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธี LSD

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 41 - 50 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นเจ้าของธุรกิจ/หุ้นส่วน/กรรมการ มีรูปแบบองค์กรเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว/ห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล มีประเภทธุรกิจซื้อขายไป มีระยะเวลาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 6 - 10 ปี มีรายได้ของกิจการต่อปี ต่ำกว่า 1,800,001 บาท ต่อปี และมีระดับความรู้ความเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใน 6 ด้าน ดังนี้ โดยภาพรวมมีความรู้ในระดับปานกลาง และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า มีความรู้มากที่สุดอยู่ในระดับดีในด้านผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และด้านการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม การยื่นแบบและการชำระภาษี มีความรู้ในระดับปานกลางในด้านหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ด้านบทกำหนดโทษ ด้านกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ด้านหลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีการจัดทำรายงานและการเก็บเอกสาร และรักษาหลักฐานและเอกสาร ด้านหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และด้านกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เรียงตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทธุรกิจ และระยะเวลาในการจดทะเบียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่แตกต่าง แต่รูปแบบธุรกิจและรายได้ของกิจการต่อปี มีความรู้ความเข้าใจจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในด้านกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การศึกษานี้พบว่าผู้ประกอบการควรศึกษาความรู้เกี่ยวกับกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้น

คำสำคัญ :

ความรู้ความเข้าใจ ผู้ประกอบการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม สุราษฎร์ธานี

แหล่งทุน :

มหาวิทยาลัยตาปี